

**รายงานการประชุมสภา**  
**เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕**  
**วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕**  
**ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์**

\*\*\*\*\*

**รายชื่อผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์	ประธานสภาฯ	พลวัฒน์ สว่างอารมณ์	
๒	นายเสนาะ ชูดวง	รองประธานสภาฯ	เสนาะ ชูดวง	
๓	นายวิลาศ ประเสริฐสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิลาศ ประเสริฐสุข	
๔	นายเสริม สว่างอารมณ์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เสริม สว่างอารมณ์	
๕	นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กฤตพจน์ เกิดสว่าง	
๖	นายสุภาค พวงมณี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สุภาค พวงมณี	
๗	นายสุจิน แสงสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุจิน แสงสุข	
๘	นายบุญมี เพ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญมี เพ็งสุวรรณ	
๙	นายสุรเสก พันธุ์ผูก	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรเสก พันธุ์ผูก	
๑๐	นายวัฒน์ะ ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	วัฒน์ะ ชมภู	
๑๑	นางบุญนาถ สีนเจริญ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญนาถ สีนเจริญ	
๑๒	นายทองสุข สว่างอารมณ์	เลขานุการสภาฯ	ทองสุข สว่างอารมณ์	

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรรย์ งามสุวรรณ	นายกเทศมนตรี	จรรย์ งามสุวรรณ	
๒	นางบัญญัติ เจริญพร	รองนายกเทศมนตรี	บัญญัติ เจริญพร	
๓	นายสังเวียน สุวรรณะ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	-	
๔	นายชัยมงคล กัญธุ์ศรีกำพล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ชัยมงคล กัญธุ์ศรีกำพล	
๕	จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ	ปลัดเทศบาลฯ	พิณทอง พิณสุวรรณ	
๖	นางโสภา สมพงศ์	รองปลัด เทศบาลฯ	โสภา สมพงศ์	
๗	นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร	ผู้อำนวยการกองช่าง	พัฒนศักดิ์ คงสาคร	
๘	นางสาวธัญวลัต์ม์ จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ธัญวลัต์ม์ จันทร์แจ่ม	
๙	นางสาวเกศินี พัฒนสัมพันธ์	หัวหน้าฝ่ายอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	เกศินี พัฒนสัมพันธ์	
๑๐	นายวรฤกษ์ จันทหอม	นิติกร	วรฤกษ์ จันทหอม	
๑๑	นางสาวอรุณ ประสาน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	อรุณ ประสาน	

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๐.๐๐ น.

โดยมีนายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มี ทองสุข สว่างอารมณ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร้อมแล้ว เลขานุการได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานองค์ประชุมว่าครบ และได้เชิญประธานสภาฯจตุรบุเทียน บูชาพระ พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑

**ประธานสภาฯ** เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** **เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ**

**ประธานสภาฯ** ครับ เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องด้วยอำเภอบางปะกง ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ อาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมถวายความจงรักภักดีในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันพิธีในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เถลิงพระเกียรติ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด หรือชุดสุภาพ และเวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (หลังใหม่) การแต่งกาย สวมเสื้อสีฟ้า หรือแต่งการชุดสุภาพ ครับ

**นายกเทศมนตรี** เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจรัญ งามสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ ที่วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์จะมีการจัดงานทำบุญในตอนเช้าเป็นประจำทุกปีผมจะไปร่วมงานดังกล่าวที่วัด ส่วนงานที่อำเภอบางปะกงผมได้มอบหมายให้ท่านรองบัญญัติ เจริญพรไปร่วมถวายพระพร และขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นตัวแทนประชาชนในเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ไปถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเทศบาลของเราจะได้มีการจัดงานในช่วงค่ำของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ตามที่ได้กำหนดไว้เราจะจัดงานกันที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (หลังใหม่) แต่หากฟ้าฝนไม่เป็นใจ เราจะย้ายไปจัดที่อาคารเอนกประสงค์ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

**ที่ประชุมฯ** รับทราบ

**๑.๒ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนิติกร**

**ประธานสภาฯ** เรียนท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนิติกร ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญนิติกรแนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ

มติกร	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายวรฤกษ์ จันทหอม มติกร ระดับ ๔ โอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบล กระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ครับ
ที่ประชุมฯ	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<b>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</b> ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกง พรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯท่านใดในที่ประชุม จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว อย่างเป็นทางการ
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<b>เรื่อง ที่เสนอใหม่</b>
	<b>๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖</b>
ประธานฯ	วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบล บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นผู้ชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี ฯ	<p>เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม นายจรัญ งามสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอชี้แจงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันนี้ครับ</p> <p>อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้อง แบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ (๒) เหตุผลที่ เสนอร่างข้อบัญญัติ</p> <p>และตามที่ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ทุกท่านคงจะได้พิจารณาไปพอสมควรแล้ว ใน ส่วนของรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ สำหรับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ นี้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายที่ไม่สามารถพิจารณาสามารถรวดเร็วได้ จึงต้องแยกพิจารณาเป็นวาระ ต่างๆ ดังนี้ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระที่ ๓ การลงมติ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดประกอบงบประมาณร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖</p>
	<b>๑. สถานการณ์คลัง</b>
	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ปรมาณ การรายรับไว้ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป จากรัฐบาล ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของ รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใน ส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐

บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีประสิทธิผล และคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นในปัจจุบัน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๑๑,๕๐๐,๓๕๗.๗๒ บาท ทำให้ฐานะด้านการคลัง ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีความมั่นคงพอสมควร

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์**

**เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>๑๔,๙๗๐,๕๒๐</b>
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๔,๔๐๕,๕๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๖๕,๕๐๐
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>๒๔,๕๓๒,๙๘๐</b>
แผนงานการศึกษา	๓,๙๘๙,๖๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๕,๔๔๒,๒๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๓,๙๐๑,๑๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๕๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๐๕,๐๐๐
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>๓๖๗,๑๐๐</b>
แผนงานการเกษตร	๓๖๗,๑๐๐
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>๒,๑๒๙,๔๐๐</b>
แผนงานงบกลาง	๒,๑๒๙,๔๐๐
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๔๒,๐๐๐,๐๐๐</b>

ในส่วนของรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓.๑ ที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น หากมีข้อสงสัยก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณได้เลยครับ และผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาบางท่านคงยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวนี้แน่นอน เพราะผมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่เหมือนกัน แต่ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติ อบต.จะแยกเป็นกองซึ่งจะทำให้ดูง่าย อย่างเช่นงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานงานก่อสร้างจะอยู่ในส่วนของกองช่าง งานสวัสดิการต่างๆจะอยู่ในสำนักปลัด แต่ร่างเทศบัญญัติปีนี้แยกตามแผนงานทำให้ดูยากไม่รู้โครงการอะไรอยู่ในแผนงานไหน ดังนั้นต้องขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูโครงการต่างๆว่าได้นำเข้าสู่ร่างเทศบัญญัติครบถ้วนตามที่ได้เสนอมารหรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายได้เลยครับ

**ประธานฯ**

ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้ร่วมกันแถลงถึงหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อสภาไปนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข  
สมาชิกสภาฯ เขต๑

ขออนุญาตครับ ท่านประธานฯ ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เนื่องจากผมได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติ หน้าที่ ๓๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค มีโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหม่บางปะกง หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหม่บางปะกง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางปะกง โดยพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๘๐,๙๐๐ บาทนั้น ตามที่ได้เสนอโครงการดังกล่าวนี้มาผมเคยแจ้งกับทางกองช่างแล้วว่าให้เปลี่ยน จากผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และหากจะขอเปลี่ยนโครงการอื่นที่อยู่ในลำดับรองจากโครงการนี้เข้าสู่ร่างเทศบัญญัติแทนโครงการนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ของเอกชนผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ขออนุญาตค่ะ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรุณ ประสาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันเป็นผู้ช่วยจัดทำเอกสารการประชุมในวันนี้ค่ะ ในส่วนขอรายละเอียดของโครงการจะมีข้อความที่ไม่ถูกต้องอยู่สองโครงการซึ่งกองช่างได้แจ้งให้แก้ไขแล้ว คือ หน้า ๓๔ โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหม่บางปะกง หมู่ที่ ๑๙ รายละเอียดเดิมเพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหม่บางปะกง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางปะกง โดยพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๘๐,๙๐๐ บาท แก้ไขใหม่เป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหม่บางปะกง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางปะกง โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รายละเอียดตามแบบ ทต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๘๐,๙๐๐ บาท และหน้า ๔๐ โครงการขุดลอกคลองธรรการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปะกง รายละเอียดเดิมเพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองธรรการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปะกง จากแยกปากคลองข้างคันกั้นน้ำทะเลถึงแยกคลองตื้นซีกุล สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกจากเดิม ๑.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนถ่ายดินปริมาตร ๑,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร(ตามรายละเอียด ทต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐ บาท แก้ไขใหม่เป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองธรรการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางปะกง จากแยกปากคลองข้างคันกั้นน้ำทะเลถึงแยกคลองตื้นซีกุล สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกจากเดิม ๑.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร(ตามรายละเอียด ทต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐ บาท ดิฉันต้องขอภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ทำการแก้ไขตั้งแต่แรก เนื่องจากได้จัดส่งวาระการประชุมพร้อมร่างเทศบัญญัติขึ้นให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปก่อนแล้ว จึงขออนุญาตที่ประชุมสภาฯในวันนี้แก้ไขข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องด้วยค่ะ

นายทองสุข สว่างอารมณ์

ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่าน ผมนายทองสุข สว่างอารมณ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอสอบถามเรื่องโครงการในเทศบัญญัติฯ หน้าที่ ๔๐ โครงการขุดลอกคลองธรรการ หมู่ที่ ๑๑ ครับ เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้กำลังจะดำเนินการในปี นี้แล้วทำไมยังคงนำเข้าสู่ร่างในเทศบัญญัติในปี ๒๕๕๖ ซ้ำอีก หากว่าทำการขุดลอกในปี นี้ไปแล้วในปีหน้าจะยังคงขุดลอกซ้ำอีกได้หรือครับ

ปลัดเทศบาลฯ

ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในกรณีโครงการที่ท่านทองสุข สว่างอารมณ์ สอบถามว่าโครงการที่จะดำเนินการในปี นี้ทำไมถึงนำเข้าสู่เทศบัญญัติฯ ในปี ๒๕๕๖ อีก และจะสามารถดำเนินการได้ทุกปีหรือไม่ นั้น ก่อนอื่นผมขอชี้แจงว่าโครงการขุดลอกคลองธรรการเป็นโครงการที่ประชาคมเป็นผู้เสนอเข้ามาและการดำเนินการก็สามารถดำเนินการขุดลอกซ้ำในปีต่อไปได้หากเห็นว่าดินเลนหรือวัชพืชเกิดขึ้นมาก หรือหากบรรจุในเทศบัญญัติฯ แล้วไม่ได้ดำเนินการก็สามารถโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นๆได้ครับ และที่ท่านวิลาศ ประเสริฐสุข ได้แจ้งว่าโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหม่บางปะกง หมู่ที่ ๑๙ เป็นพื้นที่ของเอกชนยังคงมีปัญหาอยู่เกรงว่าจะดำเนินการไม่ได้หรือถ้าตกลงกันได้ก็อาจจะทำให้ดำเนินการล่าช้าในอนาคต จึงขอให้นำโครงการอื่นเข้าเทศบัญญัติแทนนั้น ก็สามารถทำได้ครับหรือหากไม่ดำเนินการในโครงการดังกล่าวก็สามารถโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นได้เช่นกันครับ เพราะในปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาเพิ่มเติมอีก และอาจจะมีโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนซึ่งคงต้องมีการโอนงบประมาณมาดำเนินการเพิ่มเติมอีกครั้ง

ประธานฯ

ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งสองท่านได้อภิปราย และท่านปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ชี้แจงมานั้น ที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือไม่ครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ

ประธานฯ

ครับมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานฯ

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเป็นทางการ

ประธานฯ

สรุปผลการลงมติ สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนที่ท่านเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป

นายสุจิน แสงสุข

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนสามคนครับ

ประธานฯ

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนสามคน ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข	ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอเสนอชื่อนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติฯ คนที่ ๑ ครับ
ประธานฯ	ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ
นายสุรเสก พันธุ์ผูก	ผมนายสุรเสก พันธุ์ผูก ขอรับรอง นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
นายบุญมี เฟ็งสุวรรณ	ผมนายบุญมี เฟ็งสุวรรณ ขอรับรอง นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานฯ	หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง	ผมนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง ขอเสนอ นายสุรเสก พันธุ์ผูก คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ
ประธานฯ	ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ
นายสุจิน แสงสุข	ผมนายสุจิน แสงสุข ขอรับรอง นายสุรเสก พันธุ์ผูก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
นายวิลาศ ประเสริฐสุข	ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรอง นายสุรเสก พันธุ์ผูก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานฯ	หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านายสุรเสก พันธุ์ผูก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
นายสุจิน แสงสุข	ผมนายสุจิน แสงสุข ขอเสนอนางบุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ ครับ
ประธานฯ	ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง	ผมนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง ขอรับรอง นางบุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายวิวัฒน์ ชมภู	ผมนายวิวัฒน์ ชมภู ขอรับรอง นางบุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานฯ	หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านางบุญนาค สินเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอื่นใดอีกให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่านดังนี้
	๑. นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
	๒. นายสุรเสก พันธุ์ผูก
	๓. นางบุญนาค สินเจริญ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นกำหนดรับคำเสนอแปรญัตติตั้งแต วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.และปิดรับคำแปรญัตติในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบ

### ๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธานฯ ครับขอให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยสภาในครั้ง  
นี้ด้วยครับ

ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม จ.สอ.พิณทอง พิณสุวรรณ  
ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน  
ครั้งนี้ ครับ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ  
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ ครับ

ด้าน บริหารงานทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการเดิม จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คันเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

- ปริมาตรระบอบกฐิปไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ ๒๓๕๐-๒๕๕๑

#### แก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการใหม่ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คันเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

- ปริมาตรระบอบกฐิปไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี

- ราคาที่กำหนดตามบัญชีครุภัณฑ์ไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ ๒๓๕๐-๒๕๕๑

ประธานสภาฯ ครับ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมฯ -ไม่มี

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

### ๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ ครับขอให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้นี้ ครับ  
ปลัดฯ ครับอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ  
อนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้



การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

**โอนลด**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานสวนสาธารณะ (๐๐๒๔๓)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๑๐๐๐)

รายการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เดิมตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๒๘,๑๘๐ บาทคงเหลือ ๑๑,๘๒๐ บาท

**โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๑๐๗๐๐)

รายการ จัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๔ ป้าย รวมเป็นเงิน ๙๘,๖๘๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ป้ายประกาศ ขนาด ๓.๗๙x๑.๙๕ ม. เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท จำนวน ๑ ป้าย

๒.ป้ายประกาศ ขนาด ๒.๕๕x๑.๘๐ ม. เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ป้าย

๓.ป้ายทำเนียบผู้บริหาร ๓.๒๕x๓.๕๗ ม. เป็นเงิน ๓๘,๒๘๐ บาท จำนวน ๑ ป้าย

**โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

ประเภทครุภัณฑ์อื่น (๔๑๐๗๐๐)

รายการ จัดซื้อโพงเดียม จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ทำด้วยอะคริลิก

- สูง ๑๒๐ เซนติเมตร

- กว้าง ๔๐ เซนติเมตร

- ตราสัญลักษณ์ทำด้วยสติ๊กเกอร์

**โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)**

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๑๐๐๐)

รายการ จ้างเหมาซ่อมแซมเสาและแก้ไขข้อความบนป้าย จำนวน ๑๙ ป้าย รวมเป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แก้ไขข้อความบนป้ายชอย จำนวน ๑๖ ป้าย ป้ายละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียด ทต. กำหนด)

๒. แก้ไขข้อความบนป้ายชนิดแขวนสูง ขนาด ๒.๔๔x ๒.๔๔ จำนวน ๒ ป้าย ป้ายละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียด ทต.กำหนด)

๓. ซ่อมแซมป้ายและเสาชนิดแขวนสูง ขนาด ๑.๒๒ x ๑.๒๒ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ                      ครับ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมฯ                              -ไม่มี

ประธานสภาฯ                      หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้นี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ                              มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔                              เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ                      ครับวันนี้มีญัตติอื่นอยู่ ๒ เรื่อง ญัตติที่ ๑ เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั้ง ๑๐ เรื่อง ขอเชิญรองปลัดเทศบาลฯเป็นผู้ชี้แจง ครับ

รองปลัดเทศบาลฯ                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางโสภณสมพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาต ชี้แจงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั้ง ๑๐ เรื่อง ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น จำนวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ๑.เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. ๓.เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ๔.เรื่อง การควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖.เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์งูลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ๗. เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘.เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙.เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๕๕ ๑๐.เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้สภาได้มีมติเห็นชอบไปแล้วนั้น และได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติทั้ง ๑๐ ฉบับ เนื่องจากการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีข้อผิดพลาดไม่ถูกต้อง ดังนี้ ๑.ในการเสนอให้สภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สามารถจะรวดเร็วจะต้องเสนอโดยผู้บริหารหรือสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม แต่กรณีนี้เสนอโดยสมาชิก

เพียงคนเดียว จึงไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ๒. การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เมื่อถึงวาระการพิจารณาปรากฏว่าปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง เนื่องจากนายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติไม่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่อาจกระทำได้ หากผู้บริหารที่เป็นผู้เสนอญัตติไม่อยู่ก็อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร ที่ปรึกษาผู้บริหารเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนได้ จึงไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๖ ๓. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ และพิจารณาที่ละญัตติร่างเทศบัญญัติ แต่การพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ปรากฏว่าในแต่ละวาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติรวม ๑๐ ฉบับ จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้จึงได้คืนร่างเทศบัญญัติทั้ง ๑๐ ฉบับให้สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์พิจารณาใหม่ และเพื่อให้การดำเนินการในการตราเทศบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมติที่ประชุมสภาพิจารณายกเลิกร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น จำนวน ๑๐ ฉบับ ดังกล่าว เพื่อจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องในการประชุมสภาครั้งต่อไป

- ประธานสภาฯ** ครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
- ที่ประชุมฯ** -ไม่มี
- ประธานสภาฯ** หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบยกเลิกร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น จำนวน ๑๐ ฉบับ ที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบเมื่อครั้งที่แล้ว ด้วยครับ
- ที่ประชุมฯ** มีมติเห็นชอบยกเลิกร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น จำนวน ๑๐ ฉบับ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาฯ** ญัตติที่ ๒ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เชิญท่านรองปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ
- รองปลัดเทศบาลฯ** ค่ะ เนื่องจากเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งทั้งนี้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ และในคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษา สาธารณสุขอำเภอ เป็นที่ปรึกษา ๑.นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ ๒.ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน เป็นรองประธาน ๓.สมาชิกสภาเทศบาล ที่สภามอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ๔.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ทุกแห่ง เป็นกรรมการ ๕.อสม.ในพื้นที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ๖ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ ๗. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับรองเรียนอิสระในพื้นที่หน่วยละ ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ ๘.ปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และในส่วนของคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาฯ จึงต้องขอให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้คัดเลือกค่ะ
- ประธานสภาฯ** ครับ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๑ และขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ
- ที่ประชุมฯ** เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ ดังนี้  
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เสนอชื่อนางบุญนาค สิ้นเจริญ โดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือนายสุจิน แสงสุข และนายวิลาศ ประเสริฐสุข

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการฯ ที่ ๑ อีกหรือไม่  
 ที่ประชุมฯ ไม่มีผู้ใดเสนอ  
 ประธานฯ หากไม่มี ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการฯ คนที่ ๒ ครบ  
 ที่ประชุมฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ ดังนี้

นายวิลาศ ประเสริฐสุข เสนอชื่อนายสุรเสก พันธุ์ผูก โดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน  
 คือนายบุญมี เฟ็งสุวรรณ และนางบุญนาค สิ้นเจริญ  
 ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการฯ ที่ ๒ อีกหรือไม่  
 ที่ประชุมฯ ไม่มีผู้ใดเสนอ  
 ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านายสุรเสก พันธุ์ผูก เป็นคณะกรรมการ คนที่ ๒  
 และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มอีกให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นคณะกรรมการ  
 บริหารหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่านดังนี้  
 ๑. นางบุญนาค สิ้นเจริญ  
 ๒. นายสุรเสก พันธุ์ผูก

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ครับ  
 ที่ประชุมฯ -ไม่มี  
 ประธานสภาฯ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ และขอให้ทุกท่านมาประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๔  
 สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

\*\*\*\*\*

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายทองสุข สว่างอารมณ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นายบุญมี เฟ็งสุวรรณ)	(นายเสริม สว่างอารมณ์)	(นางบุญนาค สิ้นเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมาชิกสภาฯ เขต ๒